

ระเบียบการ

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”

ประกวดอ่านฟังเสียง สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

(รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศประกวดออนไลน์)

ครั้งที่ ๕๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

เจ้าของโครงการ มูลนิธิทีทีบี ภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ความเป็นมาของโครงการ ด้วยธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มขนาดกิจการธนาคารและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งส่งผลดีต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงินของประเทศไทยและเศรษฐกิจไทย โดยทั้ง ๒ ธนาคารได้เริ่มดำเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันภายใต้ชื่อธนาคารทหารไทยธนชาติ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้จึงเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจากเดิม โครงการ “ทีเอ็มบี | ธนชาติ ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกฉัตรไทย” เป็นโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” [ซึ่งทีทีบีย่อมาจากชื่อธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)]

วัตถุประสงค์ โครงการ “ไฟ-ฟ้า” โดยมูลนิธิทีทีบี เป็นกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งจุดประกายให้เยาวชนและชุมชนเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืบสู่อัจฉริยะไทยได้กำหนดจัดกิจกรรม “การประกวดอ่านฟังเสียง (การอ่านบทร้อยแก้ว)” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติโดยส่งเสริมให้เยาวชนบกพร่องทางการมองเห็นสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ชื่อโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ครั้งที่ ๕๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ทางมูลนิธิทีทีบีเล็งเห็นว่าโครงการฯ นี้จักเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติโดยส่วนรวม จึงพยายามคิดหาวิธีการจัดประกวดที่ยังคงมาตรฐานการประกวดระดับสูงและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าประกวด จึงจัดการประกวดรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยแอปพลิเคชัน ชูม (Application Zoom) ผ่านทางระบบออนไลน์ ตามหลักเกณฑ์ และมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาที่ทางภาครัฐกำหนด

ในการนี้ทางมูลนิธิฯ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเพิ่มจำนวนตัวแทนนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดรอบคัดเลือกในนามของโรงเรียนเพิ่มขึ้น โดยการประกวดอ่านฟังเสียง สำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ระดับมัธยมศึกษา จากเดิมโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนได้ ๔ คน เพิ่มขึ้นเป็น ๖ คน

ระดับการประกวด ระดับมัธยมศึกษา ม.๑ - ม.๖ และ ปวช.

ประเภทการประกวด แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. ประเภทชาย
๒. ประเภทหญิง

หมายเหตุ *ในปี ๒๕๖๕ **ไม่มี**การประกวดอ่านฟังเสียง สำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ระดับประถมศึกษา*

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดอ่านฟังเสียง สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

๑. นักเรียนทั้งชายและหญิง ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และสามารถอ่านอักษรเบรลล์เพื่อการสื่อสารได้ (บทประกวดเป็นร้อยแก้ว)

๒. ศึกษาอยู่ในโรงเรียนศึกษาทั่วไป หรือสถาบันการศึกษาที่ให้การเรียนการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยเฉพาะ โดยผู้บริหารสถาบันการศึกษารับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

๓. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษามีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดได้ทุกระดับ

๓.๑ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ระดับ ม.๑ - ม.๖ และ ปวช. โดยสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดในประเภทชายหรือประเภทหญิง ได้รวมกันสถาบันละ ๖ คน (จากเดิม ๔ คน)

๓.๒ ขอความร่วมมือของครูส่งนักเรียนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดิม เข้าประกวดในระดับเดิม

๔. หลังจากสมัครแล้วหากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือกในกรณีมีเหตุจำเป็น ครู / อาจารย์สามารถแก้ไขรายชื่อได้เอง ก่อนการประกวดอย่างน้อย ๕ วัน

ขั้นตอนและช่องทางการสมัคร

๑. ครูผู้สอนสามารถสมัครเป็นสมาชิกทาง www.เท่อย่างไทย.com เมื่อครูสมัครและระบุอีเมลเรียบร้อยแล้วจึงระบุอีเมลของตัวเองแทนนักเรียนผู้ประกวดแต่ละท่านให้ครบทุกคนที่ส่งประกวด เช่น เข้าร่วมประกวด ๖ คน ต้องระบุอีเมลของผู้ประกวดที่ไม่ซ้ำกันให้ครบทั้ง ๖ คน เพื่อสะดวกในการรับโจทย์และลิงค์การประกวดรอบคัดเลือกของนักเรียนแต่ละคน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวด วันและเวลาการประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่เคยสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อกรอกใบสมัครสำหรับการประกวดในปี ๒๕๖๕ โดยใช้ E-mail address และรหัสผ่านเดิม แต่หากลืมรหัสผ่าน ให้กด (ลืมรหัสผ่าน) เพื่อเข้าสู่หน้าใส่ E-mail address และระบบจะทำการ ส่งรหัสผ่านไปยัง E-mail address ที่ระบุไว้

ครูจะต้องพิมพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูลและลงนามเพื่อให้ความยินยอมให้ผู้เข้าประกวดเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้นำมาส่งคืน เพื่อครูจะได้นำไปสมัครส่งเข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้าที่กรอกใบสมัครผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของครู/อาจารย์ที่เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ จึงจะถือว่าการสมัครเข้าร่วมการประกวดของผู้ประกวดแต่ละคนสมบูรณ์

๒. วัน เวลา รับสมัคร เปิดรับใบสมัครพร้อมส่งรายละเอียดผู้ประกวดให้เสร็จสิ้นถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๓. เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้ช่วยบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าประกวดเข้าใจขั้นตอนทั้งหมด โครงการฯ เปิดให้ทดลองใช้ระบบ สำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็นในการทดลองใช้ระบบขอให้เป็นกรทดลองใช้ระบบของครูและผู้ที่ทำหน้าที่บันทึกภาพและเสียง โดยทางโครงการฯ จะส่งลิงค์ผ่านอีเมลที่ระบุไว้ให้ตามอีเมลที่ระบุไว้ทุกอีเมล ในอีเมลจะระบุลิงค์ไว้ให้ได้ทดลองการคลิกลิงค์ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) เพื่อทดลองระยะการตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพกับ

ประกวดอ่านฟังเสียง สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ๒/๖

นักเรียนผู้เข้าประกวดและขั้นตอนการบันทึกภาพ - เสียง การประกวดผ่านระบบออนไลน์ตามวัน เวลา ที่กำหนดในตารางแนบ (โครงการฯ อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากนักเรียนผู้เข้าประกวดเข้าทดสอบระบบได้อีก ๒ ท่าน ในวันที่ทำการทดสอบระบบ และวันประกวดในรอบคัดเลือก เพื่อจกได้มีผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในโรงเรียนเพื่อช่วยกันได้หากเกิดข้อสงสัยและจะได้ทดสอบความพร้อมของการบันทึกที่ระดับความเบา-ดัง ของสัญญาณเสียง และอนุญาตให้มีผู้ช่วยบันทึกภาพอยู่ในห้องขณะประกวดได้เพียง ๑ ท่าน เพื่อช่วยบันทึกภาพ - เสียง ของผู้ประกวดตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว ให้กดปุ่ม “Leave” และ “Leave Meeting” เป็นการจบขั้นตอนการประกวดรอบคัดเลือก)

*****ครูผู้ส่งผู้เข้าประกวดและผู้ช่วยบันทึกภาพการประกวดต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Zoom (Application Zoom) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, Android และ iOS ไว้ในอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต เพื่อใช้ในการทดสอบระบบและใช้ในการบันทึกการประกวดผ่านระบบออนไลน์*****

ขั้นตอนและเงื่อนไขการประกวดรอบคัดเลือกออนไลน์

๑. ครูผู้ฝึกสอนสามารถส่งผู้เข้าประกวดในนามสถาบันด้วยการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. ประกาศรายชื่อ วัน เวลา การทดสอบระบบ และการประกวดทุกภูมิภาค วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. โครงการฯ จะจัดส่งโจทย์ข้อสอบอักษรเบรลล์ จำนวน ๔ บทความ จำนวนชุดตามจำนวนผู้เข้าประกวด จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการสมัคร (ส่งออกวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕) โครงการฯ ขอความร่วมมือจากครูทุกท่านไม่เปิดเผยข้อสอบให้ผู้เข้าประกวดหรือผู้เกี่ยวข้องใดๆ ก่อนวันและเวลาประกวด โดยขอให้ใช้ฝึกซ้อมและเตรียมการประกวด ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ จะต้องทำให้เสร็จสิ้น ภายในเวลา ๒๐ นาที นับจากเวลาประกาศข้อสอบ ตามที่กำหนดเท่านั้น (กรรมการจะเลือก ๑ บทความอักษรเบรลล์จากบทความที่ส่งให้ โดยแจ้งในวันประกวดผ่านทาง www.teoyangthai.com และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้)

๔. เมื่อถึงวันประกวด ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ครูผู้ส่งผู้เข้าประกวดและผู้เข้าประกวดจะต้องดำเนินขั้นตอนการประกวดดังนี้

๔.๑ ผู้ที่ลงทะเบียนแทนผู้เข้าประกวดทุกคน จะได้รับลิงค์เพื่อใช้บันทึกภาพวิดีโอเคลื่อนไหวสำหรับการประกวดผ่านทาง www.teoyangthai.com และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ พร้อมการกำหนดโจทย์บทความอักษรเบรลล์ที่จะใช้ประกวด (กรรมการจะเลือกเพียงหนึ่งบทความจากที่โครงการฯ ส่งให้ล่วงหน้าแล้วทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS)

๔.๒ ในกรณีเชื่อมโยงเข้าแอปพลิเคชัน Zoom (Application Zoom) ด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือ แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ให้กดปุ่ม Open in your default browser ที่แสดงอยู่ที่มุมขวาบน เพื่อเชื่อมโยงเข้าแอปพลิเคชัน Zoom (Application Zoom) ต่อไป

๔.๓ ในกรณีที่เข้าโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จะเชื่อมโยงเข้าแอปพลิเคชัน Zoom (Application Zoom) โดยอัตโนมัติ

๔.๔ เมื่อพร้อมแล้ว ให้ผู้ช่วย ๑ ท่านที่อยู่ในห้องสอบช่วยบันทึกภาพการอ่านบทความอักษรเบรลล์ที่กำหนดในรูปแบบแนวนอนครั้งตัว ตั้งแต่ระดับอักษรขึ้นไป ในระยะใกล้ (ในช่วงไม่เกิน ๖๐ - ๗๐ ซม.) เพื่อให้สามารถบันทึกเสียงและภาพได้อย่างชัดเจนตลอดช่วงการประกวด

รางวัลสำหรับสถาบันและผู้เข้าประกวด

รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

ระดับละ ๒ รางวัล (ประเภทชาย ๑ รางวัล และประเภทหญิง ๑ รางวัล)

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ระดับละ ๒ รางวัล (ประเภทชาย ๑ รางวัล และประเภทหญิง ๑ รางวัล)

โล่เกียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ระดับละ ๒ รางวัล (ประเภทชาย ๑ รางวัล และประเภทหญิง ๑ รางวัล)

โล่เกียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท

รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด

รางวัลชนะเลิศ

ระดับละ ๒ รางวัล (ประเภทชาย ๑ รางวัล และประเภทหญิง ๑ รางวัล)

ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากโครงการฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ระดับละ ๒ รางวัล (ประเภทชาย ๑ รางวัล และประเภทหญิง ๑ รางวัล)

ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากโครงการฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ระดับละ ๒ รางวัล (ประเภทชาย ๑ รางวัล และประเภทหญิง ๑ รางวัล)

ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากโครงการฯ

ตรวจสอบการประกวด ผลการสมัคร วันและเวลาสมัครใช้ระบบประกวด และการประกวดรอบคัดเลือก

ได้ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๖๒-๐๗๐-๐๐๘๘, ๐๖๒-๐๗๐-๐๐๙๙ (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.)

ครูผู้สอน หรือผู้ที่ช่วยบันทึกภาพต้องตรวจสอบรายชื่อ และตัวสะกดให้ถูกต้อง รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้เรียบร้อยก่อนวันประกวด เพื่อพิมพ์ใบประกาศนียบัตรตามรายชื่อที่ระบุในระบบโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากพิมพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว

ครูผู้สอนจะต้องพิมพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูลและลงนามเพื่อให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้นำมาส่งคืน เพื่อครูจะได้นำใบสมัครส่งเข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้าที่กรอกใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของครูผู้ส่งประกวดส่งในหน้าที่กรอกใบสมัครผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com จึงจะถือว่าการสมัครเข้าร่วมประกวดเสร็จสมบูรณ์

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดที่หน้าข้อมูลสมาชิกได้ด้วยตนเอง หลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น

****เพื่อให้ครูผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยบันทึกภาพ - เสียง ผู้เข้าประกวดคุ้นเคยกับการใช้งาน ลำดับขั้นตอนและวิธีในการประกวดทุกขั้นตอน ทางโครงการฯ เปิดให้ครูผู้ฝึกสอนและผู้บันทึกภาพ-เสียง และผู้เข้าประกวดได้ร่วมทดลองใช้ระบบก่อนวันประกวดรอบคัดเลือกจริง โดยมีรายละเอียดวันที่เปิดให้ทดลองใช้ระบบตามตารางแนบท้าย****

*****โครงการฯ มีความเชื่อถือในความตั้งใจดีและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนผู้เข้าประกวด โดยขอให้ครูผู้ฝึกสอนไม่เปิดเผยข้อสอบ และไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของการประกวดในช่วงเวลาที่เยาวชนทำการประกวด โครงการฯ ขอความร่วมมือให้มีเพียงผู้ช่วยบันทึกภาพ-เสียง เพียง ๑ คน เท่านั้น ต่อผู้เข้าประกวด ๑ คน ที่อยู่ในห้องที่ทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและทำการประกวดตามระบบในเวลาที่กำหนด*****

**ตารางสรุปวัน / เวลา ทดลองใช้ระบบและการประกวดอ่านฟังเสียง
สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น**

โครงการ “เทออย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ช่วงเวลาโดยละเอียดของผู้ประกวดทุกคนประกาศทาง www.เทออย่างไทย.com ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

รอบคัดเลือกประกวดผ่านระบบออนไลน์

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้ครุมีประสบการณ์ในการใช้	ระดับชั้น	วันเวลาประกวดและส่งคลิป
ระบบและทำการประกวดผ่านระบบ ออนไลน์ เปิดทดสอบระบบ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.	ระดับ ม.๑ - ม.๖ และ ปวช.	วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ประเภทชาย และประเภทหญิง ประกวดเวลา ๐๘.๓๐ น.

รอบชิงชนะเลิศ

ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าร่วมประกวดตามวันเวลาที่กำหนด

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ	ระดับชั้น	วันเวลาประกวดและส่งคลิป
เป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม (ZOOM) ผ่านทาง www.เทออย่างไทย.com โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนรอบ คัดเลือกทุกประการ โครงการฯ จะจัดส่งโจทย์ข้อสอบอักษร เบรลล์มาให้ทางโรงเรียนล่วงหน้า และขอ ความร่วมมือทางโรงเรียนไม่เปิดเผยข้อสอบ จนกว่าจะถึงวันและเวลาที่กำหนด	ระดับ ม.๑ - ม.๖ และ ปวช.	วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประเภทชาย และประเภทหญิง ประกวดเวลา ๐๙.๐๐ น.

หมายเหตุ

รอบชิงชนะเลิศ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทางโครงการฯ จึงขอปรับรูปแบบการประกวดรอบชิงชนะเลิศเป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม (ZOOM) ผ่านทาง www.เทออย่างไทย.com โดยการ Log in ด้วยอีเมลและรหัสผ่านของครูผู้ช่วยบัณฑิตภาพหรือนักเรียนผู้เข้าประกวดท่านเดิม